



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้สอน (วิชาเอกเกษตรกรรม)  
และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณสมบัติ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ดังนี้

๑. ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้สอน (วิชาเอกเกษตรกรรม) จำนวน ๑ อัตรา

(ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้สอน (วิชาเอกเกษตรกรรม) ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔)

๒. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) จำนวน ๑ อัตรา

(ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔)

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ได้ดำเนินการเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะประกอบด้วย การประเมินสมรรถนะด้วยวิธีสอบข้อเขียน และการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ซึ่งได้คะแนนในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และเรียงลำดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนรวมทุกสมรรถนะสูงสุด ดังนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้สอน (วิชาเอกเกษตรกรรม)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	คะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ
๑	๐๐๑	ว่าที่ ร.ต.วีรพัทธ์ เพ็ชรหาญ	๘๕.๙๐
๒	๐๐๒	นายทวีศักดิ์ ตาเรือน	๗๐.๒๙

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	คะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ
๑	๐๐๑	นางสาวพิมพ์พิไล ไก่แก้ว	๘๐.๒๕
๒	๐๐๒	นางสาวสุพรรณษา เครือใจ	๗๐.๙๒

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรนี้กำหนดให้มีอายุใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศ แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร...

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถยื่นความประสงค์ขอตรวจสอบผลคะแนนของตนเอง ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้สอน (วิชาเอกเกษตรกรรม) และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร ๑ ชั้น ๓ ถนนราชฤทธิ์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๒๔๘๕-๘ ต่อ ๔๐๓

อนึ่ง การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้สอน (วิชาเอกเกษตรกรรม) และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) ครั้งนี้ เป็นการประกาศตามผลคะแนนการเลือกสรรและตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจึงไม่มีสิทธิได้รับการส่งจ้างถึงแม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร หรือกรณีได้มีการทำสัญญาจ้างแล้วขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานจ้างรายนั้นในภายหลัง

สำหรับผู้ผ่านการเลือกสรร องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จะดำเนินการจ้างในตำแหน่งที่ว่างเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอนุวัช วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่